

Hưởng ứng cuộc tổng tiến công của quân dân miền Nam

Huyện Đông Anh

phát động phong trào "Đồng khởi"

Để thực hiện lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước của Hồ Chủ tịch: "31 triệu người dân Việt Nam phải là 31 triệu dũng sĩ anh dũng diệt Mỹ", để hưởng ứng cuộc tổng tiến công mùa xuân của quân dân miền Nam. Đại hội đảng bộ huyện Đông Anh họp vào đầu năm nay, đã phát động phong trào "đồng khởi" trên mặt trận sản xuất và chiến đấu, động viên 14 vạn dân Đông Anh phấn đấu trở thành 14 vạn dũng sĩ anh dũng diệt Mỹ trên đồng ruộng, trong nhà máy và trên mọi lĩnh vực khác.

Mục đích của phong trào "đồng khởi" là giáo dục chính trị, Phát động tu tổng, động viên toàn Đảng, toàn dân trong huyện quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt mà Đại hội đã vạch ra:

1 - Tiến công vào hòn đất bạc màu. Muốn vậy phải giành được thế chủ động về nước và phân bón, để làm cho cây lúa và rau màu có năng suất cao, con lợn có trọng lượng lớn, đồng thời chống lũ trong chăn nuôi tập thể và tiến lên hạch toán được kinh tế nông nghiệp.

2 - Tiến hành phân công lao động mới trong hợp tác xã để phát triển ngành nghề, chủ động tạo ra vôi bón ruộng, mở rộng đồ gốm, phát triển cơ khí sửa chữa xe, tăng xe cải tiến để hoàn thành giải phóng đôi vai.

3 - Quyết tâm đánh máy bay tầm thấp, bảo vệ đê điều, bảo vệ tính mạng tài sản cho dân.

Sau Đại hội đảng bộ huyện, Huyện ủy Đông Anh đã họp phiên toàn thể để bàn kế hoạch chỉ đạo phong trào "đồng khởi". Huyện ủy đã chỉ ra một số việc chính, trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt:

1 - Hoàn thành các chỉ tiêu gieo cấy đông-xuân.

2 - Làm thủy lợi nhỏ kết hợp với làm giao thông, cứ 1 ki-lô-mét vuông có 10 ki-lô-mét đường trong đó có 2 ki-lô-mét đường cho cơ giới.

3 - Đẩy mạnh trồng cây thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc để cung cấp con giống cho xã viên, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, đẩy mạnh sản xuất thức ăn cho gia súc.

Huyện ủy đã phân công các ủy viên thường vụ và huyện ủy viên về giúp đỡ cơ sở, nhằm giúp đỡ cơ sở đánh giá được chỗ yếu, chỗ mạnh và xây dựng được mục tiêu phấn đấu của mình, biến phương hướng, nhiệm vụ chung của huyện trở thành mục tiêu phấn đấu cụ thể của Đảng bộ, chi bộ, hợp tác xã, đồng thời chú trọng giúp đỡ cơ sở phát động quần chúng, tổ chức quần chúng hành động, đưa phong trào quần chúng tiến lên những bước mới.

Rút được kinh nghiệm của các cuộc vận động trước đây trong phong trào "đồng khởi" lần này, một mặt Huyện ủy Đông Anh rất coi trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, cố gắng làm cho mọi người quán triệt ý nghĩa của phong trào "đồng khởi", hiểu rõ được mục tiêu và nhiệm vụ phấn đấu cụ thể của địa phương, đơn vị và cá nhân mình; mặt khác Huyện ủy cũng rất coi trọng công tác tổ chức lực lượng quần chúng để đưa quần chúng ra hành động. Đây là vấn đề mấu chốt nhất, vì trước đây việc huy động lực lượng quần chúng để làm một việc nào đó, các tổ chức cơ sở đảng thường thiếu chuẩn bị đầy đủ, thiếu kế hoạch phân bổ lực lượng cụ thể, nên dễ xảy ra lãng phí sức người, sức của hoặc làm được việc nọ bỏ việc kia, hoặc đạt yêu cầu không cao. Do đó, trong việc phát động "đồng khởi" kỳ này, Huyện ủy rất quan tâm giúp đỡ cơ sở học tập nâng cao trình độ chỉ đạo về tổ chức.

Huyện ủy đã nêu ra một số khẩu hiệu chỉ đạo : "tìm tiên tiến để học, tìm khó khăn để giúp, đưa phong trào tiến lên toàn diện" và "người có trách nhiệm cao nhất phải đến nơi khó khăn nhất". Đồng thời, huyện ủy đã phân công đồng chí bí thư huyện ủy chỉ đạo riêng xã Nam Hồng để rút kinh nghiệm lãnh đạo chung; phân công một ủy viên thường vụ

phụ trách một vùng sản xuất, có điểm của vùng, phân công mỗi huyện ủy viên phụ trách một xã, có điểm của xã.

Gắn với yêu cầu làm tốt công tác tu tổng và làm tốt công tác tổ chức, Huyện ủy Đông Anh cũng đã chú trọng chỉ đạo các khâu: vật tu kỹ thuật, bảo đảm chế độ và chính sách .

Đến nay, dựa vào sự chỉ đạo và giúp đỡ của Huyện ủy, có đảng ủy, chi ủy đã nghiên cứu đặc điểm, địa phương, dự kiến chủ trương phát huy khả năng tiềm tàng của địa phương, mở hội nghị thảo luận nhiệm vụ quán triệt các nghị quyết của Đại hội đảng bộ huyện, xây dựng phương hướng và mục tiêu phấn đấu cụ thể của địa phương. Các đại hội Đảng ở cơ sở đã dựa vào khẩu hiệu do huyện đề ra như: "Đủ ăn, thu nhập khá, hàng hóa nhiều" để kiểm điểm tình hình thực tế của xã mình, hợp tác xã mình và bàn biện pháp phấn đấu đạt các mục tiêu đó.

Xã Xuân Canh kiểm điểm thấy dân chưa đủ ăn; ngoài việc thâm canh tăng năng suất các loại cây trồng, để đảm bảo kế hoạch về diện tích, năng suất, tổng sản lượng, Đảng ủy xã đã chủ trương tăng một vụ khoai tây (trên 40 mẫu) để góp phần giải quyết vững chắc vấn đề lương thực và tiến tới sản xuất thực phẩm toàn diện. Xã Vân Hà kiểm điểm thấy thu nhập của xã viên còn thấp, khu vực tập thể mới giải quyết được lương thực cho xã viên, Đảng ủy xã đã chủ trương phát triển thả cá, nuôi cá, quy vùng sản xuất cá (100 mẫu) để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho xã viên.

Phong trào "đồng khởi" của huyện Đông Anh tuy mới bắt đầu, nhưng cũng đã thu được nhiều kết quả tốt. Các cơ sở đảng đã có mục tiêu phấn đấu tiên tiến, vững chắc, đã biết tuyên truyền vận động quần chúng và đã biết tổ chức lực lượng quần chúng khá hơn trước. Mặc dù thời tiết không thuận, giá rét, nhưng Đông Anh đã huy động được quần chúng phấn đấu đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân, đồng thời huy động được hàng ngàn người làm thủy lợi nhỏ, đào hố giữ nước, đắp đường giao thông để giải phóng đôi vai, trồng cây, thả cá sản xuất thức ăn

cho lợn, làm vệ sinh chuồng trại, sửa chữa hầm hào phòng tránh, v.v... Nhiều cụ già tuổi cao sức yếu, nhưng nghe theo tiếng gọi của Đảng đã không quản mưa rét, đã cùng với xã viên làm thủy lợi, trồng cây, thả cá, riêng ở xã Kim Nối, 300 cụ chỉ trong 4 ngày đã trồng được 16.000 cây mới và vun bón chăm sóc hàng nghìn cây đã trồng; hàng trăm thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ, hàng nghìn phụ nữ đang vươn lên đảm đang công việc thay nam giới.

Hiện nay, Huyện ủy Đông Anh đang đi sâu vào phong trào "đồng khởi" để kịp thời phát huy ưu điểm và kinh nghiệm, kịp thời tìm ra những thiếu sót trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của mình, tạo cơ sở cho phong trào "đồng khởi" tiến lên mạnh mẽ và vững chắc.

Phan Hồ

(Ban tổ chức Trung ương Đảng)